

SET50 Index Futures: ออกข้างเชิงบวก

กลยุทธ์หลัก: Long S50M16 ทำกำไร 910-913 จุด ตัดขาดทุน 903 จุด
สถานะข้ามวัน: พิจารณา SET50 ที่ 907 จุด ปิดยื่นเหนือได้ให้ถือ Long แต่ถ้าต่ำกว่าให้ถือ Short

การเคลื่อนไหวของ S50M16 ช่วงเช้ามีจังหวะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงแรกก่อนจะพลิกกลับมาอ่อนตัวลงตามบรรยากาศการลงทุนภายนอกที่เป็นลบ ขณะที่แรงซื้อหุ้นใหญ่ไม่มาอย่างที่เรคาด แต่ยังมีแรงซื้อหุ้นเล็ก-กลางคอยพยุงทำให้ Downside จังหวะพักตัวอยู่ในกรอบจำกัด ซึ่งถ้าถอยไม่ต่ำกว่า 903 จุดที่เป็นจุดตัดขาดทุนฝั่ง Long เรายังคาดหวังการฟื้นตัวหากรอบบนที่ 910-913 จุดอีกครั้ง

แรงหนุนที่คาดหวังได้มาจาก (1) การฟื้นตัวของตลาดหุ้นยุโรป หลังจากทรุดตัวลงหนักตลอด 5 วันทำการแล้วอัตราเร่งการปรับลงในแง่จุดต่ำสุดสูงสุดของวันเริ่มชะลอลง (2) เงินบาทกลับมาแข็งค่าเล็กน้อย หลังจากอ่อนค่าเร็วจนเกือบถึง 35.40 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ



Single Stock Futures: Long KTBM16

Long KTBM16 ทำกำไร 17.10-17.15 บาท ตัดขาดทุน 16.80 บาท

ราคา KTBM16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบ 17.00 บาทแล้วพักตัวลง แต่ดัชนีบ่งชี้ในภาพรายชั่วโมงยังคงส่งสัญญาณเชิงบวกด้วยการเลี้ยงตัวเหนือ Signal Line ตัวเอง ทำให้ภาพระยะสั้นยังมีโอกาสฟื้นกลับหา 17.10-17.15 บาท ภายใต้เงื่อนไขที่จังหวะการถอยยังไม่ต่ำกว่า 16.80 บาท คาดกรอบการเคลื่อนไหวในช่วงบ่าย 16.87-17.00 บาท



Gold Futures: ขึ้นก่อนแล้วค่อย Sell on fact หลังทราบผล FOMC

Long GFM16 ทำกำไร \$1,295/Oz ตัดขาดทุน \$1,270/Oz

ราคาทองคำโลกยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นไปพร้อมกับดอลลาร์สหรัฐ จากกระแสเงินที่ไหลเข้าพักด้วยความไม่แน่นอนในผล Brexit ของอังกฤษ อีกทั้งยังมีแรงเก็งกำไรในผลประชุม FOMC ของเฟดที่คาดว่าจะยังไม่แตะประเด็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เรายกาดว่าเมื่อทราบผลแล้วอาจมีแรง Sell on fact เพราะสุดท้ายการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐจะกลับมาส่งผลกระทบต่อราคาทองคำตามหลักความเสมอภาคของค่าเงิน แนะนำให้ Trading Long แล้วเปลี่ยนเป็น Short ช่วง Night Session คาดกรอบบ่าย \$1,282-1,290/Oz



DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชักชวนให้ผู้ลงทุนลงมือหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นอกเหนือแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดทําบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน